

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559..

..เช้านี้ที่วัดอรัญญวิเวก..หลวงปู่ลงพระวิหาร ท่านว่าวันนี้เสียงไม่ค่อยมี แต่ก็เมตตาให้โอวาทธรรมกับศรัทธาญาติโยมสั้นๆ..ความว่า

..ขอเจริญพรทุกท่านที่ได้มีความสนใจขยันหาความสุขความเจริญ ในการตั้งอกตั้งใจออกจากเคหะสถานบ้านช่อง เรียกว่ามีชัยชนะ มีชัยชนะที่ได้จัดหาสิ่งของมาทำบุญทำทานการกุศล ก็เรียกว่าเราชนะความตระหนี่ออกจากดวงใจ ทำให้ใจเราสบาย กิเลสทั้งหลายก็เหมือนกับ โรคภัยไข้เจ็บ กิเลสทั้งหลายได้เบาบางลงไปเรื่อยๆ โรคภัยไข้เจ็บก็เบาบางลงไปเรื่อยๆ ละจากความโลภความโกรธความหลงลงไปเรื่อยๆ เรียกว่าได้ทำความดี ทุกคนได้ทำกันบ่อยๆ จากการทำบุญการกุศลตามการทำมาหาได้ของตน และได้สมาทานศีลไปแล้วก็ดี การฝึกฝนอบรมจิตใจตั้งมั่นอยู่ในการตั้งใจฟังธรรม ก็เรียกว่าได้ทำความดี การฟังด้วยดีก็ทำให้เกิดปัญญา เหตุฉะนั้นเรานี้ก็มีปัญญาที่จะได้สามารถชำระความชั่ว ทั้งกายวาจาใจ ออกไปจากจิตใจของพวกเราให้เบาบางลงไป ให้ได้คุณงามความดีสร้างสมอบรมบุญบารมี ทั้งกายวาจาใจของพวกเรา ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไป เรียกว่าสั่งสมเอาไว้ในใจของตนเอง เมื่อเรามีบุญกุศลอยู่ในใจอย่างนี้เอง เราจะไปที่แห่งไหนตำบลใด เราควรระลึกถึงคุณงามความดีบุญกุศลที่พวกเราได้ทำไปแล้วนี้ ให้จิตใจของเราได้เอิบอ้อมปลื้มปิติยินดี จะอยู่ในต่างประเทศหรือที่ไหนก็ดี ยืน เดิน นั่ง นอน ไปที่ไหนก็ระลึกถึงบ่อยๆ ว่าเราได้ทำคุณงามความดีเอาไว้ ทำให้ใจเรานั้นคุ้นกับคุณงามความดีอยู่ตลอด...

...เรียกว่าเป็นคนฉลาด มีความเจริญภาวนาอยู่กับตนเองอยู่ตลอด การภาวนาใช้ว่าจะนั่งแต่ในวัด เราจะนั่งอยู่ที่ไหน อยู่บ้านอยู่ช่อง นั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินไปไหนก็สามารถทำสมาธิได้ ก็นึกถึงความดีนั่นเอง เมื่อนึกถึงความดีอยู่ตลอด ความชั่วทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้น มาระงับดับความชั่วไว้เหลือแต่ความดีไว้ในใจ ..

..เมื่อมีความดีอย่างนี้แหละ เราก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ญาติมิตรสหายทั้งหลาย อาก๋งอาม่า ปะป้าก็ดี เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายก็ดี เมื่อเขาได้รับและอนุโมทนาบุญจากพวกเราแล้ว เขามีทุกข์ก็จะพ้นจากทุกข์ มีสุขก็จะสุขยิ่งขึ้นไป ก็อาศัยซึ่งพวกเรานี้เองแหละ เป็นผู้มีเมตตาแก่สัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ไปได้ ฉะนั้น..แต่นี้ต่อไปก็ขอให้ทุกคนรับพรจากพระเจ้าพระสงฆ์และแผ่เมตตาตั้งได้กล่าวมาแล้วด้วย...